

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดทางหลวงระหว่างเมืองหมายเลข ๗ ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางอุตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ที่	ข้อสั่งการ	หน่วยดำเนินการ/ ผู้รายงาน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	<b>การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง</b> ให้ คค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและการขนส่ง ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน	กระทรวงคมนาคม	<p>โครงการขยายช่องจราจรของถนนสุขุมวิทเป็น ๖ ช่องจราจร ตั้งแต่อำเภอมะนังถึงอำเภอกาญจนบุรี จังหวัดระยองอยู่ระหว่างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งว่าจ้างโดยกรมทางหลวง กำลังดำเนินการศึกษาความเหมาะสมเพื่อกำหนดรูปแบบทางเลือกของโครงการฯ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>โครงการขยายช่องการจราจรของถนนเลี่ยงเมือง (Bypass) อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดระยอง เป็น ๔ ช่องจราจร และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดแนวถนนเลี่ยงเมือง (Bypass) ไปถึงวัดวังหว้า และทำสะพานโอเวอร์พาส (Overpass) ข้ามแยกถนนบ้านนา อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดระยอง</p> <p>ปัจจุบันโครงการฯ ดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในแผนแม่บทกรมทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้ว</p>	
๒	<b>การประชาสัมพันธ์โครงการทางหลวงหมายเลข ๗</b> ให้ คค. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้ประชาชนและทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์จากเส้นทางหลวงระหว่างเมืองเพื่อลดความแออัดและการจราจรติดขัดในชุมชนเมือง และเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง	กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย/ จังหวัดระยอง	<p>ทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง(Motorway) หมายเลข ๗ ช่วงต่อระหว่างพัทยา – มาบตาพุด ระยะทางประมาณ ๓๑ กม. ได้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวเชื่อมต่อไปยังอำเภอสัตหีบ สนามบินอุตะเภา และอำเภอบ้านฉางมายังมาบตาพุด เป็นถนนทางเลือกอีกเส้นทางที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจและลดระยะเวลาการเดินทาง</p> <p>ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ ประชาชนในพื้นที่ได้ให้ความสนใจ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่การทำประชาคม กระบวนการออกแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง เป็นต้น</p>	

ที่	ข้อสั่งการ	หน่วยดำเนินการ/ ผู้รายงาน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว		<p>ในกรณี การเปิดใช้เส้นทาง จังหวัดระยองได้ร่วมกับภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ชี้แจงทำความเข้าใจ/ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เช่น การรายงานในการประชุมต่าง ๆ การเผยแพร่ทาง Social Media และอื่น ๆ จากการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นในแต่ละวัน จะมีคนมาใช้บริการจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ</p>	